

11. รายการระหว่างกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารออมสิน	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารออมสินได้ขายหุ้นทั้งหมดออกไปให้กับ กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน และกองทุนส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี ซึ่งทั้งสองกองทุนบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันทางตรง นับตั้งแต่วันที่ได้มีการขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดแต่ยังคงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่านกองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน โดย ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสินถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของทุนชำระแล้ว นายชยยุทธ ตะริโย เป็นผู้บริหารของธนาคารออมสิน และเป็นผู้แทนของธนาคารออมสินให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 นายชยยุทธ ตะริโย ได้เกษียณอายุพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของธนาคารออมสิน โดยได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายชยยุทธ ตะริโยเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายหลังการเกษียณอายุดังกล่าว ดังนั้น นายชยยุทธ ตะริโยจึงไม่ได้มีสถานะเป็นผู้แทนของธนาคารออมสินอีกต่อไป
บริษัท สองน้ำ จำกัด ("สองน้ำ") (ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถือหุ้นร้อยละ 43.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายชินเวศ สารสาส เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของสองน้ำ นายฉัฐพล สารสาส เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของสองน้ำและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยอ้อมของสองน้ำ (ผ่านทาง การถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สามลม จำกัด)
บริษัท เนเชอร์ทรานส์ จำกัด ("เนเชอร์ทรานส์") (ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งทาง อุตสาหกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> นายสุทธิ ศรีประทุม เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของเนเชอร์ทรานส์
บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ("ป่าเกาะ") (ประกอบธุรกิจด้านโรงแรม)	<ul style="list-style-type: none"> นายชินเวศ สารสาส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของป่าเกาะ บริษัท สามลม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสองน้ำ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของป่าเกาะ
บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง จำกัด ("เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง") (ประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางด้าน บุคคล และรับประมวลผลข้อมูล เงินเดือน)	<ul style="list-style-type: none"> นายฉัฐพล สารสาส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของเจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง บริษัท สามลม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสองน้ำ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง นายสันติ หอกิตติคุณ เป็นกรรมการบริหาร

11.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- รายการเงินฝากบัญชีธนาคาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ช่วงเวลา	รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท)					ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
		อัตราดอกเบี้ย	ยอดยกมา	ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยรับ	
ธนาคารออมสิน	ปี 2555	อัตราดอกเบี้ย	4.44	(2.53)	1.91	0.10	รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร
	งวดเก้าเดือน ปี 2556	เงินฝากของ ธนาคาร	1.91	22.58	24.49	0.07	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเงินฝากบัญชีธนาคาร กับธนาคารออมสินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร

▪ รายการเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ช่วงเวลา	รายละเอียดการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ (ล้านบาท)					ความจำเป็น และ ความเหมาะสมผล
		อัตราดอกเบี้ย	ยอดยกมา	ระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม	
ธนาคารออมสิน	ปี 2555	MOR หรือ MLR - 0.50%	456.41	(77.87)	378.54	29.87	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ย MOR และเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ย MLR -0.50% โดยบริษัทฯ ออกคำสัญญาใช้เงินและโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อให้กับธนาคารออมสิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืม โดยในวันที่ 30 กันยายน 2556 สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อคิดเป็นจำนวน 313.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ปกติที่ไม่เกินวันครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมผล เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	งวดเก้าเดือน ปี 2556	MOR หรือ MLR - 0.50%	378.54	(110.21)	268.33	14.61	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเงินกู้ยืมจากธนาคารออมสินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมผล เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร

■ รายการเช่ารถยนต์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความเหมาะสมผล
		ปี 2555	งวดเก้าเดือนปี 2556	
บริษัท สองน้ำ จำกัด	บริษัทฯเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คันจากสองน้ำ	0.45	-	บริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์สำหรับการเดินทางเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯได้เช่ารถยนต์จำนวน 1 คันจากสองน้ำ เป็นรถยนต์ VOLKSWAGEN คิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดในสัญญาเช่า จำนวนคันละ 50,000 บาท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี (เริ่มต้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดไปแล้วเมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัท เนเชอร์ทรานส์ จำกัด	บริษัทฯเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คันจากเนเชอร์ทรานส์	0.24	0.18	บริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์สำหรับการเดินทางเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯได้เช่ารถยนต์ Toyota รุ่น Fortuner จำนวน 1 คันจากเนเชอร์ทรานส์ คิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดในสัญญาเช่า จำนวนคันละ 20,000 บาท โดยสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 ปี (เริ่มต้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมผล โดยเป็นการเช่ารถยนต์จากสองน้ำ และ เนเชอร์ทรานส์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคิดค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดในสัญญาเช่า ซึ่งเป็นราคาและมีเงื่อนไขทางการค้าที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการรถยนต์เช่าภายนอกที่มีการนำมาเปรียบเทียบซึ่งไม่ใช่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง โดยมีการเปรียบเทียบผู้ให้บริการอื่นจำนวน 2 ราย ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุของสัญญา บริษัทฯคาดว่าจะต่ออายุสัญญาเช่ารถยนต์ ในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม

■ รายการเช่าพื้นที่สำนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความเสี่ยง
		ปี 2555	งวดเก้าเดือนปี 2556	
บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด	บริษัทฯเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานจากป่าเกาะ อาคาร เอส จี ทาวเวอร์	0.40	-	บริษัทฯเช่าช่วงพื้นที่ในอาคารเอสจี ทาวเวอร์ พื้นที่ 80 ตารางเมตร ชั้น 18 เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลงบริษัทฯได้ต่อสัญญาเช่าไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีค่าเช่าพร้อมค่าบริการในอัตรา 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และบริษัทฯมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงได้ โดยรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากเป็นการเช่าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยภายหลังสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่ได้ต่อสัญญาเช่าเพิ่มเติม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่า 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้เช่าพื้นที่สำนักงานในพื้นที่ของผู้เช่าในอาคาร เอส จี ทาวเวอร์

■ ค่าบริการเช่าพื้นที่และเก็บ Server

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
		ปี 2555	งวดเก้าเดือนปี 2556	
บริษัท เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง จำกัด	บริษัทฯว่าจ้าง เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่งเพื่อเช่าพื้นที่เก็บ Server	0.12	0.09	บริษัทฯเช่าพื้นที่ในห้องมั่นคงของ เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง เพื่อเก็บServer ของบริษัทฯ เนื่องจากเจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง มีพื้นที่เอื้ออำนวย สะดวกและเหมาะสมมากกว่าการเก็บ Sever ด้วยบริษัทฯเอง โดยมีการคิดค่าบริการตามราคาที่ตกลงที่ 10,000 บาทต่อเดือน โดยรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการว่าจ้างเพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยว่าจ้าง เจเนอรัล เอทซ์ซอร์สซิ่ง เพื่อให้เก็บServer ในอัตราค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการดูแลรักษา Server รายอื่น โดยเทียบเคียงกับผู้ให้บริการอื่นจำนวน 2 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าจะใช้บริการดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการพิจารณาเงื่อนไขและราคาทุกครั้งที่มีการเจรจา

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสภาพเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้นการเข้าทำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

11.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การฝากเงินในบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงินจากธนาคาร เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยมีอัตราตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสะดวกสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดเผยมารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน-หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การชักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น